

ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH SƠN
ĐẢNG ỦY XÃ BÌNH CHƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Chương, ngày 26 tháng 8 năm 2024

*

Số -CV/ĐU

Đẩy mạnh triển khai thực hiện vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo”

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân xã,
- Mặt trận các Hội đoàn thể xã,
- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Thực hiện Công văn số 2767-CV/HU, ngày 22/8/2024 của Huyện ủy Bình Sơn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo”. Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND, Mặt trận, Hội đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã thực hiện các nội dung sau:

1. Phát huy những thành tích đã đạt được, các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo” xã trên tinh thần trách nhiệm, yêu thương, sự sẻ chia nhằm thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng; đời sống của gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện; song hành cùng với chủ trương giảm nghèo và phong trào “Bình Chương vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, khen thưởng, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác giảm nghèo.

2. Thường xuyên quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị, xác định công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với

cách mạng là bản phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời, động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

- Mặt trận, Hội đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã phối hợp thực hiện có hiệu quả mô hình “Kết nối tình quê” và công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo” đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả nội dung hỗ trợ, theo dõi, tổng hợp, đề xuất những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác giảm nghèo đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng.

3. UBND xã, Mặt trận, Hội đoàn thể xã, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã tăng cường tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân về ý nghĩa của việc tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo” về hiệu quả, ý nghĩa của việc vận động và phát huy vai trò các nguồn lực xã hội trong việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo và truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc; có kế hoạch triển khai vận động, quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định; thường xuyên công khai kết quả vận động; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác giảm nghèo; hàng năm tổng hợp báo cáo gửi Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

4. Giao UBND xã và Mặt trận xã chỉ đạo công tác cập nhật số liệu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo” xã đến ngày 25/10 hàng năm để làm cơ sở bình xét, khen thưởng trong năm; cơ quan, đơn vị nào nộp sau ngày 25/10 sẽ được tính vào kết quả đánh giá năm sau; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã theo dõi, chỉ đạo.

5. Giao Khối Dân vận xã giúp Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi việc thực hiện, báo cáo đề xuất những nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VPĐU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Phạm Thị Hiền

